



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ผลการเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรจ้างเหมาบริการในลักษณะบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการเลือกสรรฯ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะดำเนินการจ้างตามลำดับที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรลงในตำแหน่งที่ว่าง

๒. การดำเนินการเลือกสรรในครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานขับรถแล้วก็ตาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง และจะพิจารณาเลิกจ้างกรณีได้รับการจ้างเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว

๓. ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และลงนามสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประพิณ ไตร)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถ
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ผลการเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒	นายจอบุญพร พนาคุ้มครอง
๒	๐๓	นายสุทัศน์ พงษ์วัติ
๓	๐๑	นายกิตติวัฒน์ เฉิดเดชาพันธ์

หมายเหตุ : ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ มารายงานตัว และลงนามสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

